

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-13.30 น.

ณ ห้องประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3. สมาชิกสมาคมฯ

ระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รับรองรายงานการเงินและงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3.2 เลือกตั้งผู้ตรวจบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เปิดประชุมเวลา 12.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

ประธานที่ประชุมโดยนายกสมาคมฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก และขอบคุณสมาชิกที่ได้มาร่วมประชุมสามัญประจำปีโดยพร้อมเพรียงกันและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดการประชุมวิชาการ 22nd Thai Neuroscience Society Conference ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจากสถาบันในประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาส เรียนรู้ความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย วิทยาการใหม่ๆ ในการวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์จากเชี่ยวชาญในหลายสาขา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักประสาทวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย และพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยภายในประเทศ อันจะเป็นการพัฒนาวิชาการและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลต่อไป

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561

ประธานได้ขอให้สมาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รับรองรายงานการเงินและงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รศ. พันโทหญิง ดร.สุพิน ชมภูพจน์ เھرรัญญิก ได้เสนอรายงานงบการเงินของสมาคมฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สรุปมีงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทรัพย์สิน 2,511,134.78 (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานงบการเงินของสมาคมฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี

3.2 เลือกตั้งผู้ตรวจบัญชี

สมาชิกได้เสนอชื่อ นายมีชัย ประเสริฐศรี เลขทะเบียน 2791 จากสำนักงานคดีที่เอนการบัญชี ถ.รามอินทรา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม

มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการนำเสนอและหารือในที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมในการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม จากข้อบังคับเดิมที่ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม 10 คน จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ แล้วให้คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้จากการเลือกตั้งไปทำการเลือกตั้งนายกสมาคมต่อไป ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ และต่อจากนั้นให้นายกสมาคมทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อไป ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และมีมติให้มีการจัดทำร่างข้อความการเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคมข้อ 13 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ดำเนินการในเรื่องหาข้อมูลและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
รวมทั้งข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับข้อบังคับเดิมเพิ่มเติมจากสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เจตนัสว่าง บันทึกรายงานการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะรัตน์ โกวิททรงศ์ ตรวจสอบรายงานการประชุม